



ที่ สภ.พ.01/จ.6

20 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลเฉพาะทาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
2. ใบสมัครเข้าร่วมประชุม

สภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพที่สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 มีภารกิจในการควบคุมกำกับประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้มีคุณภาพ เป้าหมายหลักเพื่อการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัย สภาการพยาบาล จึงมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดมาตรฐานงานบริการพยาบาล รวมทั้ง มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทั้งสมรรถนะทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นผู้นำการพยาบาลในทุก ระดับ และสามารถนำการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาการพยาบาล จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพขึ้น

สภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 12/2566 จัดทำ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีภาวะผู้นำด้านวิชาการทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล และมีความสามารถในการสร้างผลงานวิชาการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย โครงการดังกล่าวนี้ ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 - เดือนพฤษภาคม 2568 แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยการลามาเข้าอบรมเดือนละ 1 สัปดาห์ รวม 6 ครั้ง ณ สภาการพยาบาล
2. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ โดยการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เน้นการแก้ปัญหาสุขภาพ และ/หรือการพยาบาลที่ได้จากประสบการณ์จริงโดยใช้หลักวิชาการ หรืออาจใช้แนวทางการวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษา ณ โรงพยาบาลต้นสังกัด และสภาการพยาบาล (เป็นครั้งคราว) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ สภาการพยาบาล จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์เบิกค่าลงทะเบียน (จำนวน 60,000 บาท/คน) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัด โปรดส่งใบสมัคร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ภายในวันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรรมการสภาการพยาบาลผู้ได้รับมอบหมายคือ นางนวลชนิษฐ์ ลิขิตลี้อา โทรศัพท 081 483 6220

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ราตรี ลินะกุล

(ดร.ราตรี ลินะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

สำเนาเรียน หัวหน้าพยาบาล